



ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
กองคลัง เทศบาลตำบลท่าไม้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๑ ข้าพเจ้า นางบัวลิดา เพ็ชรกล้า ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ฐานะหัวหน้าหน่วยงานคลังพร้อมคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาและถือเอาข้อชี้ชัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต่ละมิติ ดังนี้

**มิติที่ ๑ ความสามารถด้านการบริหารภายในกองคลัง**

พนักงานเทศบาลและลูกจ้างกองคลัง จะขับเคลื่อนภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เสร็จตามแผนปฏิบัติราชการ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายด้วยความรอบครอบ ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ จะบูรณาการทรัพยากรบุคคลภายในกองคลังที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม จะพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะในการทำงานให้มากขึ้นจะปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม และจรรยาบรรณที่ผู้บริหารของเทศบาลได้ประกาศไว้ และจะประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี จะดำเนินงานในส่วนความรับผิดชอบของกองคลังด้วยความรวดเร็ว โดยลดขั้นตอนในการปฏิบัติตามแผนผังที่ได้กำหนดไว้จะให้ความร่วมมือการทำงาน เพื่อส่วนรวมอย่างเต็มกำลังความสามารถ จะสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในกองคลังและยุติปัญหาข้อขัดแย้งในการทำงานด้วยเหตุและผล จะทำงานโดยยึดหลักประชาธิปไตยและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค้ำกับทรัพยากรเท่าที่มีอยู่อย่างจำกัด และจะสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีสำหรับการวางแผนล่วงหน้าเพื่อพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่เสมอ

**มิติที่ ๒ ความสามารถในการบริหารทรัพยากรด้านการเงินในกองคลัง**

พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง จะปฏิบัติงานโดยใช้ทรัพยากรการบริหารที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เป็นไปเท่าที่จำเป็นและประหยัด เช่น ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ประหยัดวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ ประหยัดพลังงานต่างๆ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในทุกด้าน รวมถึงช่วยดูแลรักษาทรัพย์สินสมบัติของทางราชการในกองคลังมิให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ อีกทั้งจะบริหารจัดการด้านสวัสดิการต่าง ๆ พร้อมจะประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ของเทศบาลให้รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนยิ่งขึ้นไป เพื่อเป็นผลดีต่อเทศบาล โดยรวมในด้านการบริหารจัดการด้านพัฒนารายได้ของเทศบาล จะดำเนินการนำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ เพื่อให้เกิดรายได้ เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นธรรม จะพัฒนารายได้ให้เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนหรือองค์กรอื่น ๆ มาติดต่อให้ความรวดเร็วและได้รับความพึงพอใจสูงสุด